

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.20 น. – 10.50 น.

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นมัสการพระคุณเจ้า, ท่านรองนายกรัฐมนตรี, ท่านรัฐมนตรี
ท่านประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่นาคตประเทศไทย” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่ผลักดันให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ถูกนำไปปฏิบัติจริง ทำจริงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ ผมได้เน้นย้ำกับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาในช่วง 5 ปีของแผนฯ 12 นับเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญของการวางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ เราต้องเร่งกำจัดจุดอ่อนก่อนที่จะเร่งพัฒนาและเสริมจุดแข็งในช่วงเวลาต่อไปโดยมี ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องบรรลุเป็นเป้าหมายที่เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ และที่สำคัญคือ ประเทศไทยเป็นสังคมที่คนไทยมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ทุกคนมีที่ยืนสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ภาพอนาคตประเทศไทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ท่านผู้มีเกียรติครับ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับก็จะมี การจัดตั้งกรรมการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ และในโอกาสนี้ผมอยากจะสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำว่า ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งรัฐบาลนี้ได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ว่า การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคนได้อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายอนาคตของประเทศเป็นหลักชัยที่ประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น จะมองการพัฒนาแต่เพียงในระยะใกล้ๆ ไม่ได้ หากแต่ต้องมองถึงภาพของอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระยะยาว

การกำหนดเป้าหมายระยะยาวสำหรับการพัฒนาประเทศมีประโยชน์ในหลายประการ อาทิ **ประการแรก** เพื่อเป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต้องร่วมมือกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง และ **ประการที่สอง** การมีเป้าหมายระยะยาวจะเป็นกรอบในการจัดลำดับความสำคัญประเด็นการพัฒนาในระยะสั้นและระยะกลางได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะช่วยวางแนวทางสำหรับการจัดประเด็นการบูรณาการในการจัดสรรงบประมาณ และ **ประการที่สาม** การแก้ปัญหาพื้นฐานสำคัญและพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งสำคัญของประเทศจะได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งรีบสำหรับวาระสำคัญ ๆ ของประเทศภายใต้เวลาที่จำกัด

ท่านผู้มีเกียรติครับ ลองมาคิดร่วมกันว่า ภาพอนาคตของประเทศไทย ควรมีลักษณะหรือโฉมหน้าอย่างไร เมื่อเรามองจากมิติต่างๆ ดังเช่น คนไทยที่ตื่นรู้ มีความเจริญเติบโตร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก

- มีรายได้ต่อหัวตามเกณฑ์ของประเทศรายได้สูง
- คนไทยเป็นนวัตกร ทำเองได้ และขายเป็น
- สังคมแห่งโอกาส เป็นธรรม คุณธรรม และเกื้อกูลกัน
- ความเจริญกระจายสู่ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและเกิดความโดดเด่นของเมืองที่น่าอยู่ เมืองที่แข่งขันได้ เมืองอัจฉริยะ แต่ละภาคมีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์และจุดเด่น
- มีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
- ภาครัฐดิจิทัล กระจุกตัว ทันสมัย โปร่งใส ประสิทธิภาพ เป็นระบบเปิดและเชื่อมโยงถึง (Open and Connected)
- เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้เริ่มต้นวางกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติมาตั้งแต่ปี 2558 ได้นำนโยบายของรัฐบาล ประเด็นปฏิรูป รวมถึงข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำจนสามารถจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านที่ผมกล่าวถึงนี้ จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่มีผลในทางปฏิบัติ

และในปี 2560 ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้น ภายใต้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมสาระของยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสมบูรณ์ที่สุดและตรงกับความต้องการของประชาชนไว้ สำหรับส่งมอบต่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเกิดสัมฤทธิ์ผล เครื่องมือสำคัญที่ผมเห็นว่าจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ประกาศใช้ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไป เพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นการเริ่มต้น สานต่อ และรองรับการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ผมอยากย้ำว่า จะต้องเป็นเหมือนก้าวแรกในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต เป็นการวางรากฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระยะยาวทั้ง 6 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น

ซึ่งน่ายินดีว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 10 ด้านของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก็สะท้อนการไปถึงเป้าหมายในระยะ 20 ปีของยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นใน 6 ยุทธศาสตร์แรกของแผนฯ ที่ตอบสนอง 6 ยุทธศาสตร์หลักของยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) การบริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย รวมถึงอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (10) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

หัวใจสำคัญของการนำพาประเทศไปสู่จุดเปลี่ยนแห่งอนาคต

ท่านผู้มีเกียรติครับ การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ผมกล่าวไว้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นการพัฒนาที่เป็นเสมือนหัวใจหลักที่จะส่งผลให้การพัฒนาในด้านอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะลูกโซ่ตามไปด้วย ซึ่งประเด็นการพัฒนาที่เป็น “หัวใจสำคัญ” สำหรับผมเห็นว่าต้องเร่งขับเคลื่อนในเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้ครับ

สร้างคนพันธุ์ใหม่

การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว จำเป็นต้องคำนึงถึงการให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคณะคนไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เป็น “คนพันธุ์ใหม่” ที่ทันโลกทันการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมทั้งมีจิตอนุรักษ์ สามารถรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

โดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาและสร้างคนคุณภาพในทุกมิติ เน้นปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิต และการเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการที่ได้ทำไปแล้วในหลายเรื่อง อาทิ การปรับปรุงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา เพิ่มทักษะฝีมือในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและหลักสูตรรองรับไทยแลนด์ 4.0

สำหรับเรื่องที่ผมอยากให้มุ่งผลักดันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องหนึ่งก็คือ การนำ STEM Education มาใช้ ซึ่งประเทศไทย ได้เริ่มมีการนำ “สะเต็มศึกษา” มาใช้ตั้งแต่ปี 2559 โดยเป็นการร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นนโยบายเชิงรุก ในการนำสะเต็มศึกษาเข้าบรรจุไว้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมนอกชั้นเรียน ปัจจุบันครอบคลุมไปในทุกพื้นที่เขตการศึกษาแล้ว อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง “ศูนย์สะเต็มศึกษา” และเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึง “ครูพี่เลี้ยง” ที่จะช่วยพัฒนาครูผู้สอน ที่กระจายไปทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งในเรื่องของสะเต็มนี้ ผมอยากฝากให้นำเรื่องของศิลปะมาผนวกไว้ด้วย เพื่อปลูกฝังเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดอ่อนให้กับผู้เรียนด้วยอีกทางหนึ่ง โดยผมขอชื่นชมและเป็นที่กำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคน และขอให้ช่วยกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในวงกว้างขึ้นให้ได้มากที่สุด เพื่อจะช่วยกันพัฒนาลูกหลานของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติเป็นอนาคตของชาติต่อไป

อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ด้านพัฒนาฝีมือแรงงานและความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งหลายเรื่องมีความก้าวหน้าไปมาก เช่น (1) ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) (2) การสร้างระบบมาตรฐานแรงงาน ช่วยกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และ (3) การส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้กลไกประชารัฐ เป็นต้น ที่กล่าวมาเป็นการบูรณาการหน่วยงาน และการสร้างระบบตลาดแรงงานที่สอดคล้องกันของฝั่ง Demand คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และฝั่ง Supply คือ กระทรวงศึกษา และกระทรวงแรงงาน ให้รองรับการก้าวไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นั่นเอง

ทั้งนี้ ในอนาคต เราจะต้องยกระดับจาก “ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้พลังสมอง” หรือที่เรียกว่า Manpower สู่ Brainpower ผมอยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากการเห็นว่าตนเองนั้น มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเท่าเทียมกัน ซึ่งคงต้องค่อย ๆ ยกระดับตนเองเป็นแรงงานมีฝีมือ แรงงานคุณภาพ แรงงานที่มีนวัตกรรม และแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ โดยต้องรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเหมาะสมด้วย

ประเด็นความพร้อมด้านการพัฒนาแรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ ผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการนำพาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทั้งนี้ “คนไทย 4.0” ก็คือ คนในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีทักษะความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ความสามารถ มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน STEM ที่เรียกว่า สะเต็ม โดยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องร่วมมือพัฒนาคนไทย เยาวชนไทย เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยึดหลักการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ นำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะ

ในเรื่องของคุณธรรมก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะละเลยไปไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) นับเป็นแผนงานระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบฉบับแรกของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ก็เป็นการขับเคลื่อนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อจะให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนาในการที่จะสร้างคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปันกัน

ในปี 2560 นี้ จะเน้นคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และ จิตอาสา รวมทั้ง เร่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และองค์กร หน่วยงานคุณธรรม ในทุกพื้นที่ ปัจจุบันก็มีอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน กว่า 300 หน่วยงาน ที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นี้ และผนึกกำลังกัน สร้าง อบรมคุณธรรม บริษัทคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม โรงพักคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม และอื่นๆ

อีกนะครับ จนสามารถขยายเป็นภาคี เครือข่าย ได้มากกว่า 5,000 แห่ง ทั่วประเทศแล้ว เป็นชุมชน และองค์กรที่นอกจากจะมีคุณธรรม ทั้ง 4 ประการดังกล่าวแล้ว เราต้องช่วยกันสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันให้ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่า แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เราให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จะสามารถนำพาทุกคน และประเทศชาติ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหลุดพ้นกับดักการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ในที่สุดนะครับ

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ

และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ ผมเห็นว่า จะต้องมุ่งเน้นคือ การพัฒนาบนพื้นฐานของ “ปัญญา หรือองค์ความรู้”

รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือเรียกว่า การก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” กล่าวคือ ที่ผ่านมา เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” ซึ่งทำให้ประเทศไทยติดอยู่กับดักรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เราต้องการปรับเปลี่ยนมาเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรของประเทศให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผมได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ในระดับโรงเรียนให้เข้มข้นขึ้น และนำมาไปใช้ได้จริงมากขึ้น อีกทั้งให้รวบรวมผลงานของนักเรียน ที่ได้รับรองคุณภาพ มาเผยแพร่ ขยายผล เป็นกรณีศึกษาให้เยาวชนได้เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับขีดความสามารถในการผลิต และในการแข่งขันของประเทศด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา น่าเสียดายที่ผลงานวิจัยเหล่านี้ ต้องกลายเป็น “งานวิจัยชิ้นทิ้ง” ทั้งที่คนทำวิจัยไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น

ทุกวันนี้ เราจำเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิดการสร้าง “นวัตกรรม” โดยลดการนำเข้าและเพิ่มการส่งออก เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา นวัตกรรม และตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของ GDP เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเร่งการลงทุนภาครัฐ เพื่อยกระดับศักยภาพของ ประเทศให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย หนึ่งในกิจกรรมของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเรื่องนี้คือ การจัดทำ บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้นักวิจัย สามารถนำผลงานวิจัยมาขึ้นบัญชี เพื่อรับการส่งเสริมจากภาครัฐ

ปัจจุบัน มีบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งสิ้น 14 ประเภท เช่น การเกษตร การศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก่อสร้าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ยานพาหนะและขนส่ง อวกาศอวกาศ การแพทย์ ด้านความมั่นคง เป็นต้น โดยมีการยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 201 รายการ โดยผ่านกระบวนการและประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว 56 รายการ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมนั้น มีตั้งแต่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านงานวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 300 การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในบัญชีนี้โดยวิธีพิเศษได้ด้วย

สำหรับในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน จะช่วยกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมของคนไทยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม เพื่อนำมาผลิตเชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น ช่วยลดการนำเข้าสินค้าราคาแพง ลดการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรที่เริ่มมีจำกัด ซึ่งจะเป็นอีกก้าวในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผมได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการใช้ยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ ขอให้ใช้สิ่งทีผลิตได้ในประเทศไทยเป็นหลักก่อน เพราะเราผลิตทุกอย่างอย่างมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน ใช้ได้ไม่แตกต่างกัน แต่ราคาถูกกว่าหลายเท่า

ล่าสุดคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการสร้าง “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” หรือเรียกว่า Futurium ขึ้น ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยจะกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและโลกใบนี้ เช่น นวัตกรรมการขนส่ง นวัตกรรมหุ่นยนต์ นวัตกรรมพลังงานทางเลือก และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

โครงการนี้ คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะมีการพัฒนา Futurium ไปสู่การเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” มีเนื้อหาสาระของนิทรรศการที่สามารถปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและภาคเอกชน เพื่อให้ Futurium เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การสร้างและบริหารจัดการ Futurium จะเป็นการร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และภาคเอกชน ขณะนี้มีภาคเอกชนสนใจที่จะร่วมลงทุนกับภาครัฐ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มุ่งสู่อาชีพสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการเตรียมกำลังคนของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพาประเทศก้าวพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่สูงขึ้นในเร็ววันนี้

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมลงสู่ระดับพื้นที่ ผ่านการสนับสนุน “การวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน” โดยเป็นการสนับสนุนทุนให้กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยสนับสนุนตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ การสร้างเครือข่ายภาคีและกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน การพัฒนานักวิจัย/นักวิชาการรุ่นใหม่ที่ทำงานยึดโยงกับพื้นที่ การติดตามและสร้างกลไกความร่วมมือ และการจัดการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับการทำงานของภาครัฐ จึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ว่า “ในอีก 5 ปีข้างหน้า ภาครัฐจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การให้บริการของรัฐบาลดิจิทัลจะเน้นการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การอำนวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และที่สำคัญคือ ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของรัฐได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยวางโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-Payment) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายด้านการเงินการคลัง โดยรัฐบาลได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ขณะเดียวกัน ได้มุ่งพัฒนาในเรื่องความยาก-ง่ายของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก โดยเร่งรัดโครงการ National Single Window (NSW) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายในปลายปี 2561 ซึ่งจะมีความพร้อมรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถลดขั้นตอน ด้วยการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วสามารถนำข้อมูลดังกล่าวนั้นไปจัดทำใบอนุญาต – ใบแจ้งการนำเข้าส่งออกสินค้า พร้อมทั้ง สามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เป็นต้น

รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ซึ่งเน้นการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้ามาสู่ระบบราชการ ได้รับการพัฒนาและการศึกษาอบรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการทำงานจริง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจ การให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและความเชี่ยวชาญในทุกระดับ ทั้งนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการข้าราชการรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน “ยุคดิจิทัล” และตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วย

สำหรับเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำให้เห็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนานส่งผลให้ประเทศต้องสูญเสียโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการขาดความเชื่อมั่นจากสายตาของชาวต่างชาติ ทำให้ถูกปิดกั้นการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งยังทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรแบบสูญเปล่า พวกเราทุกคนล้วนเป็นพลังสำคัญที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมการโกง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในทุกหัวข้อของการปฏิรูปและถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการคอร์รัปชัน โดยได้ผลักดัน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น

การดำเนินการโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” นั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐและสร้างความโปร่งใสได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง “พีพี โมเดล” ที่เรียกว่า แผนพัฒนาพื้นที่พหุหมู่เกาะพีพี จากที่เก็บรายได้เพียง 1 ล้านบาทต่อปี จนสามารถนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ให้มีวิสัยทัศน์ รู้จริง ที่สำคัญคือ โปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตภายใต้การร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนและนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ ปัจจุบันอุทยานหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพีแห่งเดียว สามารถทำเงินได้ ร้อยละ 20 จากอุทยาน 149 แห่ง ทั้งประเทศเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าทุกอุทยานทำแบบนี้ได้ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับ และถ้าหน่วยงานภาครัฐได้รับการเพิ่มเติมศักยภาพ และเติมเต็มด้วยกลไกประชารัฐแล้ว ประเทศของเราก็จะสามารถขับเคลื่อนก้าวข้ามกับดักต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ คือการส่งเสริมหลักนิติรัฐนิติธรรมในสังคมไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ผู้ใช้อำนาจรัฐ และการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยกฎหมายที่ดี ต้องชัดเจน ต้องมีเหตุมีผล ต้องปฏิบัติได้ ต้องนำไปสู่ความยุติธรรม ขจัดความขัดแย้ง ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พิจารณาร่างกฎหมายไปแล้ว 401 ฉบับ และมีผลใช้บังคับแล้วมีจำนวน 230 ฉบับ ประกอบด้วย การผลักดันกฎหมายใหม่ที่จะเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ล้าสมัย และยกเครื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งกฎหมายด้านเศรษฐกิจ กฎหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

สรุป : การขับเคลื่อนแผนฯ 12 คือหน้าที่ของคนไทยทุกคน

ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมอยากเรียนย้ำว่า ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เป็นพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรับผิดชอบและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในการดำเนินการให้ประสบผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

และเพื่อให้พลังประชารัฐเป็นพลังที่สามารถนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายได้ ผมขอใช้โอกาสนี้ฝากเรื่องสำคัญไว้ให้ทุกท่านช่วยกันนำไปคิดและร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังก็คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลาย ๆ เรื่องในสังคมไทยเรา หากไม่เช่นนั้นแล้วทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึงซึ่งแผนฯ 12 ได้กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงจัง วัฒนธรรม 4 เรื่องที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่ควรปรับเปลี่ยน นั่นคือ วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการทำงาน และวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ

ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน และเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม **ภาคธุรกิจเอกชน**ก็ต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงธุรกิจกับการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ทำงานร่วมกับภาคีต่างๆ อย่างเป็นพันธมิตรตามแนวทางประชารัฐ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรมการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน และวัฒนธรรมของการใช้ความร่วมมือ รวมทั้งภาควิชาการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ เป็นแกนประสานภาคส่วนอื่นๆ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสื่อมวลชนมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม เป็นกลาง นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง สะท้อนความต้องการของประชาชน

สำหรับประชาชน ต้องปรับตัวให้เรียนรู้ตื่นรู้ตลอดเวลา เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเรียนรู้ในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้ประชาชนทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ซึ่งผมมั่นใจว่า หากทุกภาคีจับมือกันเดินอย่างมุ่งมั่น และเร่งปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปที่ตัวเองก่อนไม่ว่าจะในฐานะและบทบาทใดก็ตามโดยไม่มัวแต่นั่งรอให้คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเปลี่ยนแปลงก่อน การนำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติก็จะเกิดผล และด้วยความมุ่งมั่นของพลังประชารัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตเราก็บรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยที่เรียกได้ว่า **“ประเทศพัฒนาแล้ว”**

ดังนั้น ผมขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการระดมสมองในภาคบ่ายอย่างเต็มที่ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลไปประมวลและนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางและดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคีพัฒนาต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อุตสาหกรรมประเทศไทย” และขออวยพรให้การจัดงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ขอขอบคุณครับ